





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>โครงการพหุภาคีไปหาประชาชน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์.)</p> <p>- นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 9 นพ.อุดม อัครุตมางกูร สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 นพ.พิเชษฐ พิฒฑนุทต นพ.สสจ.บุรีรัมย์ นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพหุภาคีไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่โรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการ 12 คลินิก</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>รมว.สร. ยก 4 กลไก สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, innnews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยว่า ในการประชุม ASEAN - สหรัฐฯ วาระพิเศษ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ไทยได้เสนอ 4 แนวทาง สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ และการพึ่งพาตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวให้ตอบสนองการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้งที่ ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการผลิตวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ สนับสนุนบริษัทในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาวัคซีนร่วมกัน ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนประเทศในภูมิภาคอื่นได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก 3) เสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรทางการแพทย์ รวมถึงสร้างกลไกการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินร่วมกัน และ 4) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเตรียมวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์การกระจายทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>'สมศักดิ์' เดินหน้าใช้ 'ดิจิทัล' จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ innnews, linetoday, thereporter, thegendathai, hfocus, thecoverage, newtv. )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ได้ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 10 (ASEAN Plus 3) ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีประเด็น "ความมั่นคงสุขภาพอาเซียนผ่าน Digital Innovation for cross-border health emergency in the new context post-pandemic" โดยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณในความร่วมมือการพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนฯ (ACPHEED Secretariat Office) และศูนย์อาเซียนด้านการตอบโต้ภัยสุขภาพ โดยไทยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และร่วมกันจัดการให้สอดคล้องความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฯ บรรลุความสำเร็จ ส่วนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขข้ามพรมแดน มั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้น จากระดับประเทศเป็นระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและรวดเร็ว ระบบสุขภาพมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ยกระดับนวัตกรรมไทย</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, hfocus, linetoday, newtv, innnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับ นายพิทักษ์ โยธานายกสมาคมจรรยาเพื่ออนุรักษ์ขนวดแผนไทย โดยได้หารือถึงปัญหาการออกใบ สพส.14 ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพหมอนวดและการผลักดันคนไทยเป็นซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ ซึ่งเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพหมอนวดนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นอาชีพสงวนที่ห้ามต่างชาติ ประกอบอาชีพ ดังนั้น จะต้องมีการเข้มงวดแรงงานต่างด้าวมาแย่งอาชีพหมอนวดมากขึ้น ส่วนการขึ้นทะเบียนนั้นต้นตอต้องการให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อทำให้หมอนวดมีราคาสูงขึ้น โดยตนมองว่าควรมีการแบ่งเกรดหมอนวด เพื่อจะได้มีค่าตอบแทนตามความสามารถ เช่น การนวดพื้นฐานราคาต่อชั่วโมงเป็นหลักร้อยละบาท การนวดขั้นสูงหรือการนวดรักษาแก้อาการก็จะมีราคาหลักพันบาทต่อชั่วโมง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หมอนวดยกระดับความสามารถตัวเองด้วยการเข้าฝึกอบรมขั้นสูง เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ตนยืนยันว่าพร้อมผลักดันการนวดไทยอย่างเต็มที่ ข้อห่วงใยที่ไม่อยากให้การนวดแผนไทยปนกับการขายบริการ เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับนวดแผนไทย เราต้องช่วยกันทำให้นวดแผนไทยไม่มีขายบริการ</p>	
<p><b>เตือนภัยคนไทยกินเค็ม</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ โลกวันนี้, บางกอกทูเดย์, thaipr.net, truid, tnnthailand, linetoday)</p> <p>- เครือข่ายพันธมิตรลดบริโภคเค็ม ได้ร่วมกันผลักดันเครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการวิจัยและพัฒนามากกว่า 5 ปี ภายใต้แบรนด์ CHEM METER เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับการตรวจวัดความเค็มในอาหาร โดยเครื่องดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมโดยคนไทย ช่วยคนไทยเพื่อลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตได้มีการนำไปให้ บุคลากร ทาง การ แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการนำไปสู่ม ตรวจวัด ปริมาณโซเดียมในอาหารพื้นที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการบริโภคเค็มในแต่ละวัน</p> <p>นพ. ฤกษ์ ชาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร ว่า เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2559 - 2568 ซึ่งทางกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมีแผนสำรวจปริมาณโซเดียมให้ ครอบคลุม 77 จังหวัด ในปี 2568 ขณะนี้ ดำเนินการไปแล้ว 76 จังหวัด ทั้ง นี้ ผลการสำรวจ ปริมาณโซเดียม ของ คนไทย พบว่า ได้รับโซเดียม จากอาหาร ที่บริโภคเฉลี่ย 3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน หรือ 1.8 ช้อนชา ซึ่งมากกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้ประชาชนควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน และจากการสำรวจเก็บข้อมูล ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่บริโภคเค็ม พบว่า คนไทยป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโซเดียมถึง 22 ล้านราย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคไต โดยปัจจุบันพบคนไข้ป่วยเป็นโรคไตหรือไตวายอายุน้อยลง อยู่ที่ 35-40 ปี จากเดิม 50-60 ปี</p> <p>ด้านข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุ่มตรวจอาหารที่มีเพื่อหาปริมาณโซเดียมสูง โดย 5 อันดับแรก จากการสำรวจ ที่พบปริมาณโซเดียมมากเป็นอันดับ 1 คือ อาหาร ประเภท ยำ ปลา น้ำตก อันดับ 2 ส้ม ต่า อันดับ 3 แกงไม่มีกะทิใส่เครื่อง แกง อันดับ 4 ต้มยำ และ อันดับ 5 กวยเตี๋ยว</p>	
<p><b>ส่ง อสม.วิทยาศาสตร์ฯ สุ่มตรวจสินค้าไม่ได้คุณภาพ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-หลังมีข่าวเรื่องสินค้าไม่ได้คุณภาพ นำเข้าจากจีน กระจายขายตามพื้นที่ตลาดนัด ชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่มีอยู่กว่า 20,000 คน ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจ เพื่อเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย โดยเจ้าหน้าที่จะมีชุดทดสอบเบื้องต้นในการคัดกรอง สามารถตรวจดูความปลอดภัยยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง และอาหารได้ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ อสม. และ อสส. ให้มีความรู้ด้านการคัดกรองเพิ่ม</p>	
<p><b>สุขภาพจิตเด็กไทย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (hfocus,)</p> <p>- วันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิตรรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการใช้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไทย Thai Standardized Achievement Test (TSAT) ครั้งที่ 2 และกล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กไทยมีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต เด็กอายุ 5-9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน พบมีพัฒนาการล่าช้า เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) มีปัญหาทางเชาวน์ปัญญา (IQ) และมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่นและนำไปสู่การใช้ยาเสพติด สอดคล้องกับการรายงานของโรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2566 เด็กอายุ 6-12 ปี เข้ารับการรักษา จำนวน 213 คน ปี 2567 ช่วง 9 เดือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำนวน 164 คน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยโรคที่พบบ่อย 5 อันดับ ได้แก่ สมาร์ตสัน ความผิดปกติแบบไม่อยู่นิ่ง ภาวะซึมเศร้า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และภาวะวิตกกังวล</p> <p>แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย หรือ TSAT เป็นเครื่องมือมาตรฐานของนักจิตวิทยาคลินิกที่ใช้ในการตรวจประเมินเชิงคลินิกและค้นหาปัญหาทางการเรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี เพื่อช่วยเหลือ “จิตแพทย์” ในการวินิจฉัยเด็กกลุ่มโรคที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดยทีมวิจัยได้ทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างเด็กไทยทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 1,680 คน และได้จัดโครงการอบรม นำร่องไปแล้ว จำนวน 75 คน ได้รับการตอบรับที่ดีและยอมรับว่าแบบทดสอบ TSAT แปลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทำให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา</p>	
<p><b>สภ.หนุนเอกชนเกิดเศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>- นพ.อัครพล ศุภศาสตร์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสบส. เผยว่าทาง สบส. พร้อมสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนให้เกิดเศรษฐกิจสุขภาพขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก</p> <p>ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงศ์ชมทอง ประธานบริษัท กิจการร่วมค้า พีเอ็มจี-ไทยพัฒนา จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน Thailand wellness &amp; Healthcare Expo 2024 ในครั้งนี้ว่า “ธุรกิจ Wellness &amp; Healthcare และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีมูลค่ามหาศาล จากการประเมินของ GWI (Global Wellness Institute) ตลาดธุรกิจเวลเนสทั่วโลกในปี 2024 สูงถึง 238.7 ล้านล้านบาท และจะมีอัตราการเจริญเติบโต 9% ต่อปีจนถึงปี 2027 สำหรับประเทศไทย มูลค่าตลาดธุรกิจเวลเนสในปี 2027 นี้ ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ที่เส็บ และกิจการร่วมค้า พีเอ็มจี-ไทยพัฒนา จึงได้จัดงาน Thailand wellness &amp; Healthcare Expo 2024 เวทีแสดงสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพครบวงจรรวมกว่า 170 แบรินด์ พร้อมด้วยเจรจาจับคู่ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอ็อปเทเทรนต์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ตลอดจน โดยกรม สบส. จะช่วยยกระดับธุรกิจสปาและนวดไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างชื่อเสียงไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเรื่องสุขภาพ สนใจอ็อปเทเทรนต์สุขภาพยุคใหม่ เข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. 2567 ณ ฮอลล์ 99 ไบเทค บางนา</p>	
<p><b>ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- รายงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข : การวิจัยนำร่อง" โดย พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, พญ. วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะวิจัย ที่ประกอบด้วย จารุวรรณ ประดา, ทิพย์เมธิ เมฆพันธุ์นารถ, ญฐฐาพร พันธุ์โยธี ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไว้เมื่อเดือน มี.ค. 2564 พบว่า “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression)” มีอาการ คล้ายโรคซึมเศร้า ที่รวมถึงอาจรู้สึกผิด-รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ซึ่งก็ อาจนำไปสู่เหตุเศร้าสลดได้!! โดยภาวะนี้นอกจากส่งผลต่อคุณแม่แล้ว ก็ยัง ส่งผลให้ลูกเกิดปัญหาพัฒนาการช้าได้ด้วย จึงจำเป็นที่ คุณแม่หลังคลอดต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม</p> <p>ปัญหาสุขภาพจิตใจหลังคลอดลูก นั้นสามารถ แบ่งเป็น 3 ชนิดกว้าง ๆ ได้แก่...ชนิดที่ 1 ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด พบ รวร้อยละ 30-75 ของคุณแม่หลังคลอด มักจะหายไปเองภายในวันที่ 10 แต่ ถ้านานเกิน 2 สัปดาห์ควรได้รับการตรวจรักษา</p> <p>ชนิดที่ 2 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ชนิดนี้ ในไทยพบความชุก รวร้อยละ 9.5-25 อาการมักแสดงออกในช่วง 1 เดือนแรกหลังคลอด รู้สึกว่าไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูก คิดว่าเป็นแม่ที่ไม่ดี อาการเหล่านี้มักเริ่มในช่วง 1 สัปดาห์หลังคลอด และอาจเป็นนานถึงราว 1 ปี คุณแม่รายใดมีอาการเหล่านี้ถึงขั้นรบกวนการเลี้ยงดูลูก หรือมีอาการนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์</p> <p>ชนิดที่ 3 โรคจิตหลังคลอด พบ รวร้อยละ 0.1-0.2 เป็นชนิดของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่ยิ่งรุนแรงมาก โดยมักมีอาการช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด จะสับสน หรือตื่นตระหนกเกือบตลอดเวลา จากนั้นอาการต่าง ๆ จะเกิดตามมารวดเร็ว ซึ่งอาการที่รุนแรงเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิด</p> <p>ชนิดที่ 3 นี้ แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สาเหตุ ทำไม "หมอลาออก"</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.พัชรพร ห่วงภักดี แพทย์ที่เคยลาออก ปัจจุบันเป็นแพทย์อินเทิร์น 4 ได้เปิดเผยว่า เคยมีประสบการณ์ลาออก โดยก่อนหน้านั้นในช่วงแพทย์อินเทิร์น 3 ได้ลาออกจากข้าราชการเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งสาเหตุที่ลาออกในตอนนั้น เกิดจากภาระที่ค่อนข้างหนักมากเกินไป ทำให้การพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตยังไม่ได้มีมากเท่าที่ควร รวมถึงค่าตอบแทน-ระบบส่งต่อ-สิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะทำให้แพทย์หรือหมออินเทิร์นอยู่ในระบบได้นาน คือ 1. ภาระงานต้องเหมาะสมกับค่าตอบแทน 2. การมีพี่เลี้ยง ถ้าหากมีการให้คำปรึกษาที่ดี การพุดจาที่ดี หรือการส่งต่อที่ง่ายมากกว่านี้ อาจจะทำให้น้อง Intern อยากจะยังอยู่ในระบบต่อหรืออยากอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนต่อ 3. การรับรายได้ตรงต่อเวลา อย่างเช่น บางโรงพยาบาล เรื่องเงินเวร เงินพตส. เงิน ฉ. 11 อาจจะทำให้หลายเดือนทำให้การใช้จ่ายของแต่ละคนไม่ได้คล่องมากเท่าไร แต่ถ้าเปรียบเทียบ เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนทุกเดือนจะได้ตรงเวลาตามเดือนที่ต้องได้ มองว่าถ้า สธ.หากแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะทำให้แพทย์อยากอยู่ในระบบมากขึ้น</p>	
<p><b>ข่าวจริง ผลไม้สีสดใส ช่วยขับสารพิษ</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live)</p> <p>- กรมอนามัย เปิดเผย ตามที่มีข้อมูลเตือนด้านสุขภาพเรื่องรับประทานผลไม้สีสดใส ช่วยขับสารพิษและลดอาการอักเสบ นั้น เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากผัก ผลไม้ส่วนมากมีฤทธิ์เป็นด่าง ให้เอนไซม์ วิตามิน เกลือแร่ แร่ธาตุ และน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่ซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีซึ่งมีปฏิกิริยาเป็นด่างอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผักบางอย่างที่เป็นสมุนไพร ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยขจัดพิษ หรือลดทอนฤทธิ์ของอนุมูลอิสระในร่างกาย เพราะเราไม่อาจนำอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายออกมาล้างได้เหมือนภายนอก ดังนั้นสิ่งที่จะเข้าไปช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เป็นพิษในร่างกาย หากเป็นสิ่งที่เรารับประทานได้นั้นจะดีที่สุด และถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่ใช่สารปรุงแต่งใด ๆ ร่างกายก็จะตอบสนองได้ดีกว่า</p>	
<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday )</p> <p>- นพ.สินชัย รองเดช นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคฉี่หนูซึ่งระบาดอยู่ในขณะนี้ ข้อมูลจากสคร.ที่ 12 จังหวัดสงขลา (จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พบผู้ป่วย 482 ราย เสียชีวิต 8 ราย (สงขลา 5 ราย พัทลุง 2 ราย ตรัง 1 ราย) ทั้งนี้ โรคฉี่หนู มีระบาดช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะหลังน้ำลด ดังนั้นช่วงหน้าฝนนี้ ขอให้ประชาชนระวังป่วยด้วยโรคฉี่หนู โดยอาการที่สำคัญ คือ มีไข้สูง หลังลุยน้ำ 1-2 สัปดาห์ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดน่องและกล้ามเนื้อโคนขา มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หากมีอาการดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที โดยต้องแจ้งประวัติการแช่น้ำ เดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มักซื้อยามกินเอง หรือไปพบแพทย์ช้า</p>	
<p><b>ร้องเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขกว่า 20 ตัว</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามนิวส์, linetoday, sanook, ch3, khaoja,)</p> <p>-น.ส.อนัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พนักงานบริษัทเอกชน ซื้อบ้านเดี่ยวเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา ของโครงการหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 4,500,000 บาท สุดท้ายต้องไปอยู่คอนโดเพราะทนเสียงเห่าหอนและกลิ่นอุจจาระของสุนัขที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้ไม่ได้ ที่ผ่านมายื่นร้องร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบัวทอง และเทศบาลเมืองบางคูรัด ผ่านไป 3 ปี แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร</p> <p>นายอริวัฒน์ สิริกังวาลวงศ์ ผู้ก่อตั้งเพจล่าที่จะก้าว กล่าวว่า วันนี้มาดูพื้นที่จริงว่ามีเสียงสุนัขเห่าหอนและกลิ่นออกมาจริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยพบว่าเสียงหมาเห่ามีดังข้างเป็นระยะ แต่กลิ่นรุนแรงมากถึงขั้นแสบจมูก วันอังคารนี้ตนจะพาเจ้าของบ้านไปยื่นหนังสือกับว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แก้ไขปัญหาล้างและให้ทางเทศบาลเมืองบางคูรัด เร่งรัดว่าจะเอาสุนัขทั้งหมดไปที่ไหนได้บ้าง หรือทำให้สุนัขเหลือน้อยลง ทุกปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง และกลิ่น เจ้าของต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยไม่ทำเพื่อนบ้านต้องได้รับความเดือดร้อน</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ ,ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-สสส.ยกระดับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษาปลอดเหล้า-บุหรี ดึงศิลปินร่วมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสายอาชีพ พบสถิติที่น่าตกใจ เด็กไทยสูบบุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าใน 7 ปี พร้อมเผยมาตรการป้องกัน-ปราบปรามในสถานศึกษา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคบุหรี่และยาสูบในไทย ที่แม้ว่ามีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบจำนวนนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ที่เจาะกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก จากผลสำรวจปี 2565 โดยกรมควบคุมโรค และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า เด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า คือ จาก 3.3% ในปี 2558 เป็น 17.6% ในปี 2565 โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะผิดกฎหมาย แต่ก็แอบขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีการโฆษณาส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48 และยังพบตัวเลขที่น่าเป็นห่วงคือ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบุหรี่ซองและบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติโดยร้อยละ 31.1 เห็นด้วยว่าทำให้สูบบุหรี่ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา และร้อยละ 36.5 เห็นด้วยว่าจะทำให้เด็กและวัยรุ่นสนใจการสูบบุหรี่มากขึ้น</p>	
<p><b>ลำปางแผ่นดินไหว</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ. แนวนหน้า, linetoday)</p> <p>- กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เมื่อเวลา 03.52 น. ของวันที่ 11 ส.ค. 67 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.0 ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณ ต.นาปาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง</p>	